



**TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN**  
**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



Phòng 10.6, Nhà 15T.  
170 An Dương Vương, Quy Nhơn, Bình Định



0256 3646072



<https://kcntt.qnu.edu.vn/>

## THƯ NGỎ

Năm 1992, bắt đầu trang sử về việc đào tạo cử nhân ngành Tin học tại Quy Nhơn do Khoa Toán - Trường Đại học Sư Phạm Quy Nhơn và Khoa Toán - Cơ - Tin học của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội liên kết thực hiện. Qua quá trình phát triển liên tục trong 7 năm sau đó, đến năm 1999, Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Quy Nhơn được thành lập. Năm 2024 ghi dấu sự kiện 25 năm xây dựng và phát triển của Khoa. Trong suốt hành trình ấy, Khoa Công nghệ thông tin tự hào là địa chỉ uy tín, nhận được sự tin cậy, gửi gắm của đông đảo quý phụ huynh, học viên, sinh viên.

Song hành với sự phát triển của Nhà trường, 32 năm qua kể từ khi bắt đầu, các thế hệ sinh viên được đào tạo đã trưởng thành và tham gia vào các vị trí công việc thuộc ngành nghề khác nhau rộng khắp trên cả nước. Nhiều thế hệ sinh viên, học viên của Khoa đã và đang là những nhà khoa học, nhà quản lý, lãnh đạo, chủ doanh nghiệp xuất sắc, lực lượng tinh nhuệ trong các lĩnh vực Công nghệ thông tin.

Nhằm ghi lại cột mốc đáng nhớ, tri ân những thầy cô, ôn lại những kỷ niệm xưa, siết chặt tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của giảng viên, sinh viên, quý phụ huynh, doanh nghiệp và tổng kết chặng đường đã qua, trong thời gian tới Khoa Công nghệ thông tin sẽ tổ chức **Lễ Kỷ niệm 25 năm thành lập khoa – 32 năm đào tạo ngành Tin học**, cụ thể như sau:

**Thời gian:** Chủ nhật, ngày 28 tháng 04 năm 2024

**Địa điểm:** Trường Đại học Quy Nhơn, 170 An Dương Vương - Quy Nhơn - Bình Định

Khoa Công nghệ thông tin rất mong quý thầy cô, quý phụ huynh, quý doanh nghiệp và các học viên, sinh viên thu xếp thời gian đồng hành cùng khoa trong sự kiện ý nghĩa này. Mọi sự ủng hộ về vật chất và tinh thần của quý vị là nguồn động viên to lớn để giúp Khoa thực hiện thành công Chương trình.

Nhân dịp Tết đến Xuân về xin kính chúc quý thầy cô, quý phụ huynh, quý anh chị học viên và các em sinh viên dồi dào sức khỏe, thành công và hạnh phúc!

**TRƯỜNG KHOA**

**TS. Lê Xuân Việt**